

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Masan High-Tech Materials được vinh danh Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc năm 2022

Ngày 5-1, Masan High-Tech Materials được vinh danh Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc năm 2022 tại Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022 (VNR500). Chương trình do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) kết hợp với Báo VietNamNet tổ chức.

Vị trí trong Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc là những doanh nghiệp tiêu biểu trong VNR500, vừa giữ vững được tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022, vừa có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng, xã hội và ngân sách quốc gia trong thời kỳ hội nhập.

Giải thưởng này tiếp tục khẳng định vị trí của Masan High-Tech Materials trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, với thành tích về quy mô doanh thu; cùng với đó là hiệu quả sử dụng đồng vốn tốt, có lợi nhuận tăng trưởng ổn định, bền vững và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Trong suốt quá trình hoạt động, Masan High-Tech Materials đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chí bình xét: Hiệu quả sử dụng vốn tốt; tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận ổn định và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

9 tháng đầu năm 2022, Masan High-Tech Materials ghi nhận các kết quả kinh doanh tích cực: Doanh thu thuần đạt 11.651 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; EBITDA đạt 2.548 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước trên 1.054 tỷ đồng; đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội gần 2 tỷ đồng...

Với những nỗ lực và kết quả đạt được trong năm 2022, Masan High-Tech Materials được các tổ chức uy tín trao tặng nhiều giải thưởng: Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam; Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam; Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500); Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500), Doanh nghiệp vì người lao động...

Giới thiệu về Masan High-Tech Materials

Masan High-Tech Materials là nhà cung cấp vật liệu Vonfram tiên tiến công nghệ cao hàng đầu thế giới được sử dụng trong các ngành công nghiệp then chốt như điện tử, hóa chất, ô tô, hàng không vũ trụ, năng lượng và dược phẩm, với các cơ sở sản xuất tại Việt Nam, Đức, Canada và Trung Quốc, phục vụ các khách hàng trên toàn thế giới. Là nhà sản xuất các sản phẩm vonfram cận sâu lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, Công ty có hai trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Đức và Việt Nam và hiện đang vận hành mỏ đa kim Núi Pháo và một nhà máy chế biến Vonfram hiện đại tại tỉnh Thái Nguyên. Masan High-Tech Materials cũng là nhà sản xuất Florit và Bismut hàng đầu thế giới.

<https://masanhightechmaterials.com>

